

“มูลนิธิ นวัตกรรมศึกษา”

หลวงนวัตกรรมศึกษา ราชทินนามพระราชทาน “นวัตกรรมศึกษา” (นร+อัตถ+รักษา)

ความหมายว่า รักษาประโยชน์แห่งผู้คน ประชาชน ต้นตระกูลนวัตกรรมศึกษา

หลวงนวัตกรรมศึกษา เป็นชาวจังหวัดพิจิตร อดีตเคยรับราชการในตำแหน่งข้าหลวงจังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่งสุดท้ายดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๘ ซึ่งมีพลเรือตรีวัลย์ ดำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ หลวงนวัตกรรมศึกษา มีประวัติรับราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด

หลวงนวัตกรรมศึกษาเป็นบิดาของนายสิทธิเดช นวัตกรรมศึกษา ซึ่งเป็นบิดาของผู้เขียนอดีต เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งบิดาของผู้เขียนก็ได้รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยบิดาโดยมาตลอด ไม่มีประวัติต่างพร้อยตลอด ประวัติรับราชการในกระทรวงมหาดไทย

ในภาวะบ้านเมืองในขณะที่ระบบราชการมีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ผู้เขียนถึงแม้ว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งรับราชการในสายงานนักปกครอง แต่มีโอกาสได้รับราชการที่ได้ใช้ กฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติราชการที่มีโอกาส หรือมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในวงราชการ มาโดยตลอด ๒๗ ปี จึงมีความเห็นว่าในอดีตบรรพบุรุษของผู้เขียนได้มีเจตนามุ่งมั่นในการรับราชการ โดยไม่มีเรื่องการทุจริตมาเกี่ยวข้อง และจนถึงเวลานี้วิธีการหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าสามารถกระทำการ ช่วยเหลือประเทศชาติได้เพิ่มขึ้นอีกในระดับหนึ่งคือโดยการก่อตั้ง “มูลนิธินวัตกรรมศึกษา”

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินวัตกรรมศึกษา

- ๑ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการทุจริตในวงราชการ
- ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งสภาพลเมืองทั้งในรูปแบบของพฤษัตินัย และ นิตินัยเพื่อให้สภาพลเมืองมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการทุจริตในวงราชการ
- ๓ พัฒนาระบบนการยุติธรรมทางปกครองอันเป็นต้นเหตุอันสำคัญการทุจริต ในวงราชการ ซึ่งภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา ดังกล่าว

ผู้เขียนเห็นว่าการป้องกันการทุจริตในวงราชการซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าในการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข กฎหมายให้มีโทษหนักขึ้น องค์กรฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ปปท. ปปช. DSI หรือ

สดง. ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติในเรื่องของศักยภาพในการทำงานขององค์กรดังกล่าวทั้งในเรื่องกฎหมาย บุคลากร และระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้า ตลอดจนบางเรื่องมีการแทรกแซงจากอำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุทำให้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ในส่วนของอำนาจฝ่ายตุลาการ เช่นส่วนของศาลปกครอง ซึ่งมีการยกฟ้องคดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐที่โดยเห็นว่าประชาชนทั่วไปมิใช่เป็นผู้เสียหายในเรื่องดังกล่าว หรือในเรื่องศาลแพ่งกวินัยการเงินการคลังที่อาจมีการจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญที่จะมีการร่างขึ้นมาใหม่นั้น ก็มีได้มีหลักประกันในเรื่องการป้องกันการทุจริตในวงราชการได้ การป้องกันการทุจริตในวงราชการที่ดีที่สุดคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง

ในเรื่องการระดมทุนเพื่อก่อตั้ง “มูลนิธินรภัทรศึกษา” ขณะนี้ผู้เขียนได้ประกาศขายที่ดินซึ่งเป็นมรดกของผู้เขียนเป็นที่นาประมาณ ๑๑ ไร่ ห่างจากสถานีรถไฟ อำเภอลำลูกกา ๒ กิโลเมตร อยู่ติดถนนสายอำเภอลำลูกกาไป อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำมาเป็นทุนก่อตั้งมูลนิธิ นรภัทรศึกษา ผู้ใดสนใจติดต่อผู้เขียนได้ที่ โทร ๐๘๙-๙๒๕-๔๘๐๓
